

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SPA – ยุคนี้ เล่นสั้นก็ยากหนอย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ภาพตลาดในวันศุกร์ จะว่าไปแล้ว ก็เหมือนจะขึ้นมา “รอ” ให้เรา “ลิ่งเล”

โอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งสองทางเท่าๆ กันนะนั่น พร้อมขึ้น และ พร้อมเซ... คงไม่ใช่อะไรมากมายนักหรือครับ ก็อย่างที่รู้ๆ กันว่า สงครามการค้า ที่เขารบกันมานานแสนนาน จะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหน เท่าที่ผ่านมา ยังไม่ชัดเจน... แต่วันอาทิตย์นี้ หลายๆ ค่าย หลายๆ คน ก็คาดหวังกันในตลาดที่จะออกมามีแววดีจ๊ว แล้วล่ะ แรงซื้อก็มีเข้ามาในระยะ 2 วันล่าสุด ยิ่งมีมุมมองจากสถาบัน ให้ประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีขึ้นด้วยแล้วนั้น อะไรยังงี้ ก็ไม่รู้ละ ขอซื้อไว้ก่อน ทำได้หรือไม่ ยังไงก็ค่อยว่ากันทีหลัง... ก็อาการแบบ กลัวตกรถ นั้นแหละ โดยที่ยังไม่ทันคิดถึง การตกรถลด เลยแม้แต่หน่อย ตามสภาพแล้ว ตกรถเนี่ย ไม่เจ็บนะครับ แต่ ตกรถลด ยังไงก็เจ็บนะครับ... แล้ว รถก็ไม่ได้มีคันเดียว ที่วิ่งเดี่ยวๆ ที่ไหนกันละ การกลัวตกรถ จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่หนัก ของนักเก็งกำไรที่ใช้รูปแบบปัจจัยทางเทคนิค ในการพิจารณาจังหวะในการเข้าออกตลาด... ตูจ แล้ว “หมี” ยังอยู่ในตลาดนะ แค่อาจจะพักผ่อนนอนเล่น หลังจากที้อาละวาดมาพักใหญ่ นี่ถ้าตื่น หรือใครไปปลุกละก็ อาจจะโมโห แล้วตื่นมาตบอีกระลอก... แล้วก็ขอออกเลยนะครับ ถ้าหมีตื่นมาอีกรอบ หรือ ตบระลอกนี้ละก็ จะตบแรง ตบจนคว่ำหัวขม่าลงอย่างไม่เป็นท่า... ตรงไหนจุดไหน นะหรือที่จะบอกเราได้ เอาแค่ต้นๆ สัปดาห์ ตูที่ระดับ 1570 นั้นแหละ ก่อนเลย ถ้าต่ำกว่าอีก มีหวัง 1550 เอาไม่อยู่แน่ๆ และนั่นแหละ ลงยาวๆ ได้เลย แล้วการที่จะฆ่าหมีตัวนี้ให้ตายนั้น ตลาดต้องร่วมด้วยช่วยกัน ดันให้ขึ้น 1640 ได้เสียให้มันแหละครับ

ดูตามเกม... ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหุ้น ที่เล่นสั้นยากพอสมควร ดังนั้น ก็อาจจะต้องเปลี่ยน

เป็นเล่นเกมชื้อกับเขา หรือ ถือหุ้นยาวขึ้นหน่อย トラบเท่าที่สัญญาณทางเทคนิค ยังไม่เสียไปเสียก่อน

แนวรับ : ... 16.1-15.8 **ซื้อเก็บไว้ได้ (หลุด MA25days ก็ Cut)**

เป้าหมาย : ... เล่นรอบ มอง 18-19 และ หวัง 21-22 **ได้ด้วย**

Price Chart...(SPA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SPA... รูปแบบการเรียงตัวของเส้น MA. มาแบบนี้ เราก็ต้องตามหน้าไปกันก่อน แล้วก็ใช้ เส้น MA25days เป็นตัวตัดสินใจ และเป็นตัว Run Trend ไว้ นั่นแปลว่า ถ้าจะไม่ขึ้น หรือลงมาก่อน ก็ต้องไม่เลต่ำกว่า MA25days นั้นเอง ... ส่วนเป้าหมายที่มอง 21 ก็มาจากระดับราคาที่เราเรียงตัว คือ 14.0 นั้นเองละ.. หรือพื้นที่ High เดิมที่ 21-22 เราสามารถคาดหวังได้ อย่างไรก็ตาม หากจะมองภาพยาวๆ กว่านี้ ก็มองได้นะ เพราะการที่สามารถขึ้นไปทดสอบ High เดิมได้นั้น จะบอกว่าแนวโน้มมีโอกาสทำ New High ได้นั้นเอง เป็นไปตามสถิติของหุ้น ที่กระทุ้ง High มักจะมี New High ได้.. ก็ลองๆ ตามกันดูอีกหนึ่งตัวนะ อาจจะมาเด่นใน 2020